
Skýrsla faghóps um rekstur tölvukerfa fyrir 2012 -2013 

 

Faghópur Ský um rekstur tölvukerfa var stofnaður 26. apríl 2012 kl. 12 á Grand hóteli.  
Alls mættu 29 manns á stofnfundinn sem tókst vel. Ákveðið var að nýkjörin stjórn myndi skipuleggja 

fræðsluviðburði og leita til aðila í faghópnum eftir því sem við á.    

 

Hopurinn var stórhuga, enda hefur reksturtölvukerfa oft fengið litla umfjöllun á viðburðum.  
Faghopurinn hefur staðið fyrir tveimur viðburðum,  

 

Annars vegar var hádegisverðar fundu sem fékk vinnuheitið  
„Óvenjulegar hliðar á rekstri tölvukerfa“  
En þar var fjallað um ýmsar hliðar í rekstri tölvukerfa sem fá yfirleitt litla umfjöllun, en skipta gríðarlega 

miklu mál, eins og ferlar, Starfsvenjur, afkastamælingar og mikilvægi góðs undirbúnings við flutning 

vélasals..  

 

Í maí 2013 var svo annar hádegisverðarfundur sem bar vinnuheitið "Betri rekstur tölvukerfa", en þar 

var rætt aðeins um rekstur í OpenSource umhverfi, DevOps sem er ný aðferða fræði í útgáfu 

hugbúnaðar í rekstrarumhverfi. EInnig var aðeins fjallað um landamæri í skýjunum. Þá var einnig mjög 

áhugavert að fá að sjá hve góður undirbúningur við flutning vélasals skipti miklu mál, en það var 

framhald fyrirlestur frá fyrri viðburði.  

 

Planið er síðan að vera með einn viðburð haustið 2013 og vonandi verðum við nógu kraftmikil til að 

bjóða upp styttri viðburði.  

 

Snæbjörn Ingi Ingólfsson, formaður faghópsins 


